

Số: 551 /BC-UBND

Krông Pa, ngày 13 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: HĐND huyện khóa XII, Kỳ họp thứ Mười Ba.

Thực hiện Công văn số 314/HĐND-VP, ngày 28/11/2023 của Thường trực HĐND huyện về việc đề nghị trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khóa XII.

Theo đó, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết 39 kiến nghị của cử tri. Qua rà soát, phân loại UBND huyện nhận thấy có 35 nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết của UBND huyện; 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết của cấp xã. UBND huyện đã có văn bản chuyển đến UBND cấp xã xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời gửi trực tiếp đến cử tri.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời đối với 35 nội dung kiến nghị thuộc trách nhiệm của UBND huyện, cụ thể như sau:

I. Cử tri thị trấn Phú Túc

1. Cử tri Nguyễn Hữu Phước, TDP 2 có 05 kiến nghị:

1.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm lắp điện chiếu sáng đường Lê Lợi và sửa chữa điện chiếu sáng đường Kpă KLong.

Trả lời: Điện chiếu sáng đường Lê Lợi sẽ được lắp đặt trong tháng 12/2023. Điện chiếu sáng đường Kpă Klong hiện nay đã sửa chữa xong.

1.2. Lắp đặt một số nắp hố ga bị hỏng tại đường Hùng Vương, đường Thống Nhất.

Trả lời: UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo thực hiện hoàn thành trước tết Nguyên Đán năm 2024.

1.3. Khu vực nhà lồng chợ Phú Túc bị dột nước, đề nghị sửa chữa, khắc phục.

Trả lời: UBND huyện sẽ chỉ đạo khắc phục trong tháng 12/2023.

1.4. Đề nghị UBND huyện trả lời cho nhân dân được biết việc khai thác 2 cây xà cừ tại đường Thống nhất TDP2 để làm gì?

Trả lời: Vị trí 02 cây Xà Cừ nằm giữ lô đất bồi thường cho gia đình ông Bắc – thuộc diện thu hồi đất mở rộng đường Lê Hồng Phong (nối dài). Để đảm bảo điều kiện giao đất, UBND huyện quyết định cho thanh lý 02 cây Xà Cừ nói trên.

1.5. Gia đình Tôi có nhu cầu nhập 2 thửa đất lại thành một thửa, nhưng khi đến văn phòng ĐKDD để làm thủ tục nhập thửa thì không được cho phép nhập thửa. Đề nghị UBND huyện cho biết vì sao?

Trả lời: Vì các thửa đất liền kề không cùng mục đích sử dụng nên không được phép hợp thửa. Trường hợp muốn hợp thửa thì phải chuyển mục đích sử dụng đất các thửa đất về cùng loại đất.

(Quy định tại khoản 1 Điều 3 - Luật Đất đai năm 2013; khoản 3 Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; điểm 2.3 a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT)

2. Cử tri Quận Thị Hoa, TDP 4 có 02 kiến nghị:

2.1. Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa bóng đèn tại Đường Lê Văn Tám (Đường sân vận động).

Trả lời: Hiện nay đã sửa chữa xong.

2.2. Đoạn đường Kpã Klong đến sân vận động bị mất nắp đan, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm khắc phục.

Trả lời: Hệ thống thoát nước đường Kpã Klong chỉ đầu tư mương hở, không đập đan (không bị mất nắp đan). Năm 2024 sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, vỉa hè tuyến đường này.

3. Cử tri Trần Quang Tuấn, TDP 4 kiến nghị: Năm 2007 cha tôi là Trần Quang Thống đã hoàn thiện hồ sơ nhận huân, huy chương kháng chiến gửi về huyện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện trả lời cho gia đình tôi được biết nguyên nhân, vì sao đến nay vẫn chưa được giải quyết?

Trả lời: Qua kiểm tra sổ vàng lưu tại Phòng Nội vụ - ông Trần Quang Thống đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ Hạng nhất (tại Quyết định số 310 –KT/HĐNN ngày 07/12/1989 của Hội đồng Nhà nước về việc tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước).

4. Cử tri Đỗ Ngọc Sơn, tổ dân phố 5 kiến nghị: Tôi nộp hồ sơ cấp bìa đỏ từ tháng 6 năm 2023, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Vì sao?

Trả lời: UBND huyện đã ký cấp bìa đỏ cho ông vào ngày 10/11/2023. Đề nghị ông liên hệ với Bộ phận 1 cửa (tại Bưu Điện) để nhận kết quả.

5. Cử tri Lê Thị Huệ, tổ dân phố 6 kiến nghị: Ngã tư đường Kpã Tít, Lê Hồng Phong, Trần Phú có nhiều bóng điện chiếu sáng bị hư hỏng. Đề nghị khắc phục.

Trả lời: Hiện nay đã khắc phục xong.

6. Cử tri Nguyễn Hữu Tường, tổ dân phố 8 kiến nghị: Hiện nay Lò mổ lấy trực tiếp nước hồ của nhà ông Tài để giết mổ gia súc, không đảm bảo vệ sinh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xử lý và có biện pháp khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, nước ao nhà ông Tài chỉ sử dụng để tắm Heo, rửa chuồng và vệ sinh khu vực giết mổ. Trong quá trình giết mổ gia súc sử dụng hoàn toàn nước máy.

7. Cử tri Đặng Quang Hưng, tổ dân phố 10 có 2 kiến nghị:

7.1. Đề nghị UBND huyện cho biết vì sao hồ sơ cấp Bìa đỏ của hộ ông Tạ Văn Mạc đến nay vẫn chưa được giải quyết?

Trả lời: Hồ sơ dịch vụ đo đạc ông Tạ Văn Mạc nộp ngày 31/10/2023, ngày hẹn trả kết quả 21/11/2023. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã đo đạc, trích lục bản đồ địa chính xong. Chi nhánh đã liên hệ với ông Mạc lên ký Phiếu xác nhận kết quả đo đạc. Tuy nhiên ông Mạc báo hiện nay đang về quê lo công việc, không có ở địa phương.

7.2. Nhà nước thu hồi đất của người dân để xây dựng kênh thủy lợi N92 (TDP 10), nhưng không có quyết định thu hồi. Khi người dân có nhu cầu chuyển nhượng, thì cơ quan chuyên môn yêu cầu cung cấp quyết định thu hồi đất, gây phiền hà, bất tiện cho người dân. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết.

Trả lời: Toàn bộ diện tích đất nhà nước thu hồi để xây dựng hệ thống kênh thủy lợi Ia Mlah đều có quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, do công tác lưu trữ không đảm bảo theo quy định nên một số hồ sơ thu hồi đất bị thất lạc, trong đó có hồ sơ thu hồi đất tuyến kênh N92. Hiện nay UBND đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát và giao cho Văn phòng ĐKQSDĐ Photocopy lại hồ sơ để làm cơ sở đối chiếu, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tránh gây phiền hà cho người dân.

8. Cử tri Nguyễn Văn Tuấn, tổ dân phố 10 kiến nghị: Đất gia đình tôi cấp bìa đỏ chồng lấn với đất của ông Nay Soa - buôn Bát xã Chư Gu. Khi đo đạc cấp lại thì gia đình tôi phải đóng phí đo đạc (như vậy đóng nhiều lần). Cho hỏi: đo sai là do Nhà nước hay do người dân? Nếu do nhà nước – tại sao lại bắt người dân phải đóng tiền đo đạc. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xác minh, khắc phục.

Mặt khác, gia đình Tôi có phiếu hẹn trả kết quả từ ngày 18/5/2023, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Vì sao?

Trả lời: Bìa đỏ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn do Nhà nước đo đạc và cấp năm 2000. Tại thời điểm đó gia đình ông không phải nộp phí đo đạc. Hiện nay do sai sót nên phải đo và cấp lại, ông Tuấn phải nộp phí dịch vụ đo đạc là đúng quy định pháp luật (ông Tuấn chỉ nộp 1 lần).

Hồ sơ đăng ký đo đạc của ông Nguyễn Văn Tuấn đã có kết quả ngày 15/11/2023.

9. Cử tri Hồ Thị Diễm Chi, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn kiến nghị: Ngày 11/9/2023 Phòng Tài chính có Công văn hướng dẫn chi trả phụ cấp cho người hoạt động trực tiếp ở thôn, buôn, tổ dân phố trong thời gian chờ HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế NQ 136, trong đó hướng dẫn chi theo mức lương cơ sở 1.490.000 theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP là chưa đúng quy định - vì từ ngày 01/7/2023 đã áp dụng mức lương cơ sở 1.800.000 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP (hướng dẫn chi trả chế độ theo văn bản đã hết hiệu lực).

Trả lời: Người hoạt động trực tiếp tại thôn không thuộc đối tượng điều chỉnh Nghị định 24/2023/NĐ-CP (quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng – 1.800.000 đồng). Trong khi chờ UBND tỉnh có quyết định cụ thể, căn cứ văn bản số 2367/STC-QLNS của Sở Tài chính và ý kiến chỉ đạo của UBND, Phòng Tài chính đã ban hành văn bản số 248/CV-TCKH hướng dẫn các xã tạm thời chi theo mức cũ. Hiện nay, Tỉnh đã cho phép chi mức 1.800.000 đồng đến tháng 12/2023, UBND huyện đã có quyết định cấp kinh phí cho các xã để chi trả.

II. Cử tri xã Ia Mlah

1. Cử tri Ông Ksor Nhê (Ma Trà), buôn Dù: Đường liên xã Ia Mlah - đoạn gần nhà bà Nay H'Piu (buôn Dù) - khi mưa nước và cát tràn vào nhà dân; có đoạn nước kênh thủy lợi chảy tràn lan ra đường. Đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng rãnh thoát nước các đoạn đường này.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế lượng nước mưa và cát chảy tràn ra đường, tràn vào đất của hộ dân là không đáng kể, đề các hộ dân tự nạo vét rãnh thoát nước dọc để đảm bảo thoát nước.

Việc nước kênh thủy lợi tràn ra đường, UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục.

2. Cử tri Lê Kim Ánh, buôn Chính Hoà: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư mở rộng thoát nước dọc hai bên đường liên xã (đoạn qua ngã ba buôn Chính Hoà), vì hiện nay đoạn đường này nước thường xuyên chảy tràn ra đường, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến lưu thông.

Trả lời: Qua kiểm tra, tại vị trí cử tri kiến nghị có rãnh thoát nước dọc bằng đất, các hộ dân lấp rãnh thoát nước để làm lối đi vào nhà nhưng không đặt cống thoát, dẫn đến úng nước, đề nghị các hộ dân nạo vét để đảm bảo thoát nước.

3. Cử tri Cao Văn Dũng, Bí thư đảng ủy xã: Xã Ia Mlah hiện nay có 04 tiêu chí nông thôn mới bị rớt so với bộ tiêu chí mới. Để duy trì các tiêu chí NTM, đề nghị UBND huyện quan tâm, bố trí ngân sách huyện cho xã Ia Mlah để đầu tư, duy trì các tiêu chí nông thôn mới.

Trả lời: Hiện nay, qua rà soát xã Ia Mlah có 04 tiêu chí không đạt so với Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, gồm:

- Tiêu chí 8.4 (về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành); - Tiêu chí số 11 (Hộ nghèo); Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn) và Tiêu chí số 15 (Y tế).

Qua đánh giá, việc thực hiện các tiêu chí thành phần của 4 tiêu chí trên không phụ thuộc vào vốn đầu tư công của nhà nước, mà phụ thuộc vào nội lực của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cùng với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xã thụ hưởng, đề nghị lãnh đạo xã có biện pháp tổ chức thực hiện để đảm bảo duy trì các tiêu chí theo định mức mới.

III. Cử tri xã Ia Dreh

1. Cử tri Dôn San, buôn Kơ Jing: Đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện tuyển dụng con, em đã Đại học, cao đẳng, trung cấp nghề ra trường - hiện nay chưa có việc làm.

Trả lời: Hàng năm, UBND huyện, UBND tỉnh có kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các con em có bằng cấp phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thì đăng ký thi tuyển theo quy định.

Ngoài ra, con em học ra trường không nhất thiết phải vào khu vực công, cơ hội tìm kiếm việc làm ở khu vực tư cũng khá cao, đề nghị cử tri quan tâm.

2. Cử tri Rô Dhul, buôn Kơ Jing: Đề nghị UBND huyện xem xét tạo điều kiện cho nhân dân Buôn Kơ Jing lấy trường tiểu học bỏ hoang tại buôn Kơ Jing làm nhà sinh hoạt Cộng. Vì nhà sinh hoạt cộng đồng của 2 buôn này trước đây có vị trí không thuận lợi để hội họp - sau sáp nhập.

Trả lời: Qua khảo sát, diện tích phòng học ở điểm trường buôn Kơ Jing rất nhỏ, làm nhà sinh hoạt cộng đồng không đảm bảo diện tích. Đề nghị UBND xã Ia Dreh rà soát, cân đối vốn đầu tư thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng mới hoặc mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo cho nhân dân buôn Kơ Jing sinh hoạt.

IV. Cử tri xã Ia Rmok

Cử tri đại diện lãnh đạo trường tiểu học và trường mẫu giáo xã: Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư công trình phúc lợi cho 2 Trường học xã Ia Rmok, cụ thể Trường Mẫu giáo thiếu phòng trực bảo vệ, Trường Tiểu học (điểm trường buôn Nông siu) thiếu giếng khoan và nhà vệ sinh.

Trả lời: Hiện nay nhu cầu đầu tư nhà vệ sinh và giếng nước tại các điểm trường lẻ trên địa bàn huyện còn khá nhiều, trong khi nguồn vốn đầu tư rất hạn hẹp. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ có biện pháp chỉ đạo giải quyết dần trong thời gian đến.

V. Cử tri xã Ia Rsai

1. Cử tri Rah Lan Thức – buôn Enan: Đề nghị UBND huyện tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm thu hồi diện tích đất nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng - thuộc lâm phần BQL IaRsai để bàn giao về huyện – cấp bìa đở cho dân.

Trả lời: Ghi nhận kiến của cử tri, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh sớm giải quyết.

2. Cử tri Trần Hữu Toán – Công an xã Ia Rsai: Tại hội nghị triển khai công tác đảm bảo TTATGT đầu năm 2023, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: đối với nguồn thu phạt ATGT trích lại cho UBND xã thì giao 100% về cho Công an xã hoạt động trong công tác bảo đảm TTATGT. Nhưng đến nay, UBND xã chưa trích lại nguồn thu phạt ATGT cho Công an xã vì chưa nhận được văn bản hướng dẫn của UBND huyện.

Trả lời: Theo Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND tỉnh, nguồn thu phạt ATGT do cấp xã thu được điều tiết 100% về ngân sách xã để cân đối chi. Đề nghị UBND các xã lập dự toán chi đảm bảo ANTT (trong đó có chi cho trật tự ATGT) đảm bảo bằng hoặc cao hơn mức thu xử phạt về ATGT hàng năm. Thực hiện chi theo dự toán được duyệt đầu năm, không cần có văn bản hướng dẫn của huyện.

VI. Cử tri xã Chư Ngọc

Cử tri Nguyễn Tri Phương, trường THCS Kpã Klong kiến nghị:

Trường THCS Kpã Klong hiện nay cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, chưa có nhà đa năng để tổ chức các hoạt động Văn hóa, Văn nghệ, thể thao.... Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư.

Trường THCS Kpã Klong nằm sát nhà mả buôn Djret, mỗi khi người dân tổ chức lễ bỏ mả rất ồn ào, học sinh học mất tập trung, ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư xây dựng tường rào che chắn.

Trả lời: Hiện nay nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện còn khá nhiều, trong khi nguồn vốn đầu tư rất hạn hẹp. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND huyện sẽ có biện pháp chỉ đạo giải quyết dần trong thời gian đến.

VII. Cử tri xã Đất Bằng

Cử tri RCăm H'Vót (Mí Như), buôn Ia Rrho kiến nghị: Gia đình tôi có chị tên là Rơ Chăm H'Dáo làm bìu đỏ từ tháng 03/2023 đến nay chưa có. Đề nghị UBND huyện trả lời tại sao đến nay vẫn chưa cấp bìu đỏ cho gia đình chị tôi?

Trả lời: Hồ sơ yêu cầu cấp bìu đỏ của bà RCăm H'Vót (Mí Như) nộp vào tháng 8/2023; đến ngày 31/10/2023 Văn phòng ĐKĐĐ trả lại hồ sơ. Lý do: một phần diện tích đất yêu cầu cấp bìu đỏ chồng lấn lên đất đường giao thông nông thôn – trước đây xã vận động mở đường nhưng chưa có quyết định thu hồi. Hiện tại UBND huyện đang chỉ đạo giải quyết vụ việc. Sau khi giải quyết xong sẽ cấp bìu đỏ cho công dân theo quy định.

VIII. Cử tri xã Phú Cần

1. Cử tri Trần Thế Chanh, thôn Hưng Hà có 2 kiến nghị:

1.1. Đề nghị VPĐKĐĐ - khi đính chính nhiều thông tin trên bì đỏ như: chủ thể sử dụng đất, CCCD, địa chỉ ... nên hướng dẫn cho người dân làm một lần, tránh trường hợp làm nhiều lần, nhiều thủ tục, kéo dài thời gian, gây khó khăn cho người dân khi vay vốn hoặc đáo nợ tại Ngân hàng phải đi vay tiền ngoài với lãi suất rất cao.

Trả lời: Hiện nay, các thủ tục đăng ký thế chấp và đính chính thông tin trên bì đỏ (thay đổi CMND sang CCCD, thay đổi địa chỉ thường trú, thay đổi địa chỉ thừa ...) được Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện đồng thời và trả kết quả trong ngày – nếu hồ sơ nộp trước 15 giờ 00; trường hợp hồ sơ nộp sau 15 giờ - sẽ trả kết quả vào ngày làm việc tiếp theo.

1.2. Ngày 7/9/2023 gia đình ông có làm hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất. Trong phiếu hẹn ghi ngày 27/9/2023 trả kết quả. Theo phiếu hẹn, Tôi đã 2 lần đến nhận kết quả (cụ thể: ngày 27/9 và 24/11/2023) nhưng vẫn chưa có kết quả và tiếp tục hẹn đến tháng 12/2023. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trả kết quả đúng hẹn, tránh tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần.

Trả lời: Hồ sơ cử tri phản ánh đã trả kết quả ngày 30/11/2023.

2. **Cử tri Buôn Thim kiến nghị:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trạm nước khảo sát, lắp đường ống nước sạch từ nhà ông Rơ Ô Djeo xuống nhà ông Ksor Chiên (dài trên 250 m và 25 hộ dùng nước). Từ trước đến nay các hộ dân phải sử dụng chung đường ống nhà ông Ksor Tét nên không đủ nước sinh hoạt.

Trả lời: Vấn đề cử tri phản ánh là đúng. Tổng số hộ dân trong đoạn từ nhà ông RƠ Djeo đến nhà ông Ksor Chiên là 19 hộ. Qua kiểm tra thì nước cung cấp cho các hộ hiện tại là đủ, áp lực đảm bảo. Năm 2024 nếu các hộ có nhu cầu sử dụng thì Trạm sẽ tiếp tục đầu tư phía bên trái tuyến đường nhằm phục vụ nhu cầu dùng nước của các hộ dân.

IX. Cử tri xã Uar

1. **Cử tri Ksor Yon kiến nghị:** Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-CCTHADS, ngày 18/11/2019 của Chi Cục thi hành án Dân sự thì ông Nay Dúp và bà Ksor H'Tuch (Buôn Choanh, xã Uar) phải trả lại Bà Ksor H'Mát (Buôn Choanh, xã Uar) 1.720 m² đất.

- Tại Báo cáo trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, UBND huyện Trả lời: “UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Uar giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Uar để được giải quyết theo thẩm quyền”.

Nhiều cuộc họp của xã chúng tôi kiến nghị giải quyết vụ việc nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện giải quyết cho gia đình tôi.

Trả lời: Chấp hành bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án, cơ quan THA huyện đã tổ chức cưỡng chế thi hành án xong (bên trả đất và bên nhận đất đã ký vào biên bản cưỡng chế). Tuy nhiên, sau khi cưỡng chế thi hành án, gia đình ông Nay

Dúp tiếp tục tái chiếm thửa đất của bà Ksor H'Mát. UBND xã Uar đã nhiều lần tuyên truyền, vận động ông Nay Dúp tự nguyện trả lại đất nhưng không có kết quả.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, UBND huyện đã có văn bản chuyển cho cơ quan điều tra Công an huyện xử lý theo quy định pháp luật. Hiện tại vụ việc đang xử lý theo trình tự quy định.

2. Cử tri Rơ Ô Toang, Nguyễn Đức Sông kiến nghị

Chúng tôi là cán bộ đã nghỉ hưu, trước đây công tác tại địa bàn xã Uar – thuộc vùng ĐBKK; đến tháng 6 năm 2021 xã Uar thoát khỏi vùng ĐBKK.

Căn cứ điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ, người có thời gian công tác ở vùng ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần. Nhưng đến nay gần 3 năm chúng tôi chưa được chi trả theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Vậy chúng tôi đề nghị sớm giải quyết chế độ theo đúng quy định của Chính phủ ban hành.

Trả lời: Việc giải quyết chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP thực hiện rất chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của CBCC, trách nhiệm thuộc UBND xã Uar và các cơ quan chuyên môn cấp huyện. Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo giải quyết sớm.

X. Cử tri xã Chư Gu

1. Cử tri Ksor Đa, buôn Chư Bang kiến nghị: Bãi cát Chư Gu cấp phép chỉ được khai thác bằng máy múc, nhưng hiện nay doanh nghiệp đưa xà lan hút cát, làm thay đổi dòng chảy, sạt lở đất của nhân dân.

Xe chở cát quá tải chạy suốt ngày đêm, không tuân thủ giờ giấc, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhân dân, đề nghị có giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Mỏ cát Chư Gu được UBND tỉnh cấp phép với diện tích 6 ha, độ sâu bình quân 3,3m, trữ lượng khai thác 173.000m³, thời hạn khai thác 17 năm.

- Theo hồ sơ thiết kế, thì công nghệ khai thác: Kết hợp giữa máy đào và máy bơm hút cát. Như vậy, việc doanh nghiệp sử dụng xà lan để bơm hút cát là đúng theo hồ sơ cấp phép.

- Về xe chở cát quá tải: UBND huyện đã chỉ đạo kiểm tra và nhiều lần xử phạt xe chở cát quá tải. Ngoài ra, để hoạt động khai thác cát của doanh nghiệp không gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, UBND huyện đã yêu cầu doanh nghiệp bồi thường, mở rộng đường chuyên chở cát về hướng xã ChuDrăng- tránh khu dân cư và đi theo đường Đông Trường Sơn.

2. Cử tri xã Chư Gu kiến nghị: Ông Rơ Com Luyên - buôn Chư Jút làm bìu đồ từ đầu năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa có bìu đồ. Đề nghị UBND Huyện chỉ đạo giải quyết.

Trả lời: Ngày 16/3/2023, Văn phòng ĐKĐĐ đã có văn bản trả hồ sơ. Lý do: thửa đất ông R Com Luyên đề nghị đo đạc trích lục để cấp bìa đồ (thửa đất số 94, tờ bản đồ 49) đã được cấp cho ông Rcom Saih và bà Ksor H' Mu.

3. Cử tri Đố Công Hội, buôn Đông Thúa kiến nghị: Bãi cát khu vực Chư Đông chưa cấp phép vẫn bị khai thác lén lút, làm hư hỏng đường sản xuất, đề nghị huyện kiểm tra xử lý.

Trả lời: Ghi nhận phản ánh của cử tri, UBND sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép.

XI. Cử tri xã Ia Rsum

Cử tri Ksor Đơn – Buôn Toát có 02 kiến nghị

1. Nhân dân Buôn Toát đề nghị cấp trên kiểm tra hệ thống mương thoát nước theo quốc lộ 25 - điểm cuối thoát nước sang khu vực ruộng lúa buôn Nu, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định điểm cuối của mương thoát nước.

Trả lời: Hệ thống thoát nước dọc trên QL 25 – đoạn từ ngã ba Ia Rsum chảy về sông Ba do Sở giao thông đầu tư năm 2023, có điểm cuối thoát nước ra khu vực ruộng lúa gần đầu cầu Lệ Bắc là chưa hợp lý. UBND huyện đã kiến nghị Sở giao thông đầu tư kéo dài cống thoát nước ra sông Ba nhưng chưa được giải quyết. Trong trường hợp Sở giao thông không giải quyết, UBND huyện sẽ có biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo không ngập úng khu vực này.

2. Đề nghị cơ quan chức năng chi trả phụ cấp công vụ đối với chủ tịch hội Cựu chiến binh xã.

Trả lời: Căn cứ văn bản số 4326/BNV-CQĐP ngày 8/8/2023 trả lời về việc xếp lương và chế độ phụ cấp công vụ đối với Chủ tịch hội CCB cấp xã, đề nghị UBND xã Ia Rsum chi trả phụ cấp công vụ đối với chủ tịch hội Cựu chiến binh xã.

Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ Mười Ba, HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo đề HĐND, đại biểu HĐND và cử tri xem xét, giám sát./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT- TH (06CV).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Thảo